

# กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง - ค่าอธิบายระบบใหม่

เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567


เพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับขยายเวลาพำนักชั่วคราว  
ของชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาได้วันด้วยวีซ่าพำนักชั่วคราว  
ที่มีระยะเวลา 60 วันขึ้นไปและไม่ได้ระบุห้ามขยาย  
เวลาหากมีความจำเป็นสามารถยื่นขอขยายเวลาพำนัก  
ชั่วคราวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนครบระยะ  
เวลา ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอคือ 300 ดอลลาร์  
ได้วันใหม่

หมายเหตุ

การขยายเวลาแต่ละครั้งห้ามเกินระยะเวลาพำนัก  
ชั่วคราวของใบอนุญาตวีซ่าเดิมและรวมระยะเวลาพำนัก  
ชั่วคราวทั้งหมดห้ามเกิน 6 เดือน





### เพิ่มข้อกำหนดยกเลิกการควบคุมเกินกำหนด เวลาสำหรับบิดามารดาชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่ถูกห้ามเข้าประเทศเนื่องจากพำนักชั่วคราว  
หรือพำนักเกินเวลาหรือทำงานโดยผิดกฎหมายหากบุตร  
ทางสายเลือดของตนเป็นประชากรที่มีทะเบียนบ้าน  
ประชากรไร้ทะเบียนบ้านที่พำนักถูกต้องตามกฎหมายหรือ  
ชาวต่างชาติที่พำนักถาวรสามารถยื่นขอเพื่อลดระยะเวลา  
ห้ามเข้าประเทศลงครึ่งหนึ่ง



### แก้ไขระยะเวลาควบคุมเกินกำหนดเวลา ของชาวต่างชาติ

ระยะเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่พำนัก  
ชั่วคราวหรือพำนักเกินเวลา จากนานสุด 3 ปีแก้ไข  
เป็น 7 ปี





## เพิ่มบทลงโทษ-ขบวนการค้ามนุษย์

"ขบวนการค้ามนุษย์" ได้ลักลอบนำชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย หรือลักลอบนำชาวต่างชาติหรือประชากรไต้หวันออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย



มีโทษจำคุก 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อวันใหม่ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์จะมีโทษจำคุก 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อวันใหม่ ผู้วางแผนมีโทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป และปรับไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวันใหม่ และลงโทษผู้พยายามกระทำความผิด





เพิ่มบทลงโทษ – ป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติลักลอบประกอบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เข้ามาได้หวัน

"กลุ่มบุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง" เป็นผู้ที่ลักลอบให้ชาวต่างชาติประกอบกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพำนักชั่วคราวหรือพำนักที่ได้หวัน เช่น ให้ชาวต่างชาติมาขอทาน แสดงกายกรรม เดินขายสินค้า รับบริจาคเงินในนามส่วนตัว หรือบริการนั่งดื่มสุราและเปลื้องผ้าที่ได้หวัน เป็นต้น



"กลุ่มบุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง" มีโทษปรับ 2 แสนดอลลาร์ได้หวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ได้หวัน



เพิ่มบทลงโทษ – เพื่อป้องกันการอยู่เกินกำหนดเวลา

ประชากรที่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือชาวต่างชาติที่พำนักชั่วคราวหรือพำนักในได้หวันเกินกำหนดเวลา



มีโทษปรับ 1 หมื่นดอลลาร์ได้หวันใหม่แต่ไม่เกิน 5 หมื่นดอลลาร์ได้หวันใหม่





เพิ่มบทลงโทษ – ป้องกันการรับ  
/ช้อน/ปกปิดบุคคลที่เกินกำหนดเวลาให้  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ผู้ที่เจตนา "รับ" "ช้อน" "ปกปิด" เพื่อให้  
ประชากรที่ไม่มีทะเบียนหรือชาวต่างชาติที่พำนัก  
ชั่วคราวหรือพำนักเกินกำหนดเวลาให้มีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย : เช่น "เจตนา" "รับ"  
ไว้ในร้านอาหาร เพื่อให้ชาวต่างชาติที่พำนัก  
ชั่วคราวหรือพำนักเกินกำหนดเวลาให้บริการนั่ง  
ดื่มสุราและเปลี่ยนผ้า และทำการ "ช้อน" ตัวไว้  
ในสถานที่อื่น ๆ หรือทำการ "ปกปิด" เมื่อถูก  
หน่วยงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจ  
คนเข้าเมืองตรวจสอบ



ผู้กระทำความผิดมีโทษปรับ	6	หมื่นดอลลาร์
ได้หวั่นใหม่ขึ้นไปแต่ไม่เกิน	3	แสนดอลลาร์
ได้หวั่นใหม่		



เพิ่มสิทธิในการมีล่ามและทนายเมื่ออยู่ในชั้น  
ตอนการลงโทษบังคับออกนอกประเทศ

ก่อนที่ชาวต่างชาติจะถูกบังคับออกนอก  
(เนรเทศ) ประเทศตามข้อกำหนดของสำนักงาน  
ตรวจคนเข้าเมืองผู้ต้องหาสามารถไหว้วานให้  
ทนายหรือล่ามอยู่ด้วยเมื่ออยู่ในชั้นตอนชี้แจง  
ความคิดเห็นหรือเปิดประชุมตรวจสอบ



ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ้างอิง  
"โซนพิเศษสำหรับการแก้ไขกฎหมาย  
ตรวจคนเข้าเมือง"ของสำนักงานตรวจ  
คนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย



สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวง  
มหาดไทย ห่วงใยท่าน

